

'ท่องเที่ยว'เจาะลึกซัพพลายเชน แก่'ธุรกิจผูกขาด-ผิดกฎหมาย'

Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)

กระทรวงท่องเที่ยวเตรียมร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) ด้านการท่องเที่ยวของไทยทั้งหมด โดยแบ่งเป็นประเภทธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การแข่งขันว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง เมื่อได้ข้อสรุปจะนำมาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะทางแก้ไขให้หน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงพิจารณา ตอบสนองต่อนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงาน ภาครัฐช่วยดูแลสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ทางธุรกิจที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มากขึ้น รวมถึงปราบปรามธุรกิจที่ ผิดกฎหมาย ส่งเสริมธุรกิจที่ทำถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลการกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวประจำปี 2559 พบว่า สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

มี 8.15 หมื่นราย แบ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก 7.7 หมื่นราย และขนาดกลาง 2,324 ราย รวมแล้วกว่า 97% ของการท่องเที่ยวทั้งหมด ขณะที่รายใหญ่มีเพียง 1,944 รายเท่านั้น ดังนั้น การสำรวจซัพพลายเชน ครั้งนี้ จะทำให้เห็นปัญหาที่กระทบต่อธุรกิจรายกลางและเล็กว่ายังเสียเปรียบในด้านใดหรือไม่จะได้นำมาสู่การบังคับใช้กฎหมาย หรือมีมาตรการส่งเสริมได้ถูกจุด เบื้องต้นจะเริ่มสำรวจกลุ่มโรงแรมก่อน เพราะจากรายได้ทั้งหมด 2.5 ล้านล้านบาท ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในปีก่อน กลุ่มนี้ครองส่วนแบ่งมากที่สุด 6.68 แสนล้านบาท และที่ผ่านมามีรายงานปัญหาต่อเนื่อง เช่น โรงแรมผิดกฎหมายที่ชิงตลาดด้วยต้นทุนต่ำกว่า และการเกิดขึ้นของธุรกิจสตาร์ทอัพแนวใหม่ๆ เช่น การแบ่งปันห้องพัก (Home Sharing) ที่เป็นกระแสที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งต้องหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลให้อยู่ในระบบ เช่น ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเปิดให้จดทะเบียนรายงานและจัดเก็บภาษีรายได้เข้าประเทศ

ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. ไทยมีรายได้สะสมกว่า 2.16 ล้านล้านบาท และมั่นใจว่าในช่วง 2 เดือนที่เหลือจะสามารถทำรายได้ตามเป้าหมาย 2.7 ล้านล้านบาท เนื่องจากตลาดต่างประเทศเติบโตต่อเนื่อง 9.31% คิดเป็นรายได้รวม 1.47 ล้านล้านบาท

แต่สำหรับรายได้ไทยเที่ยวไทย ยอมรับว่าอาจมีโจทย์ที่ยังต้องแก้ไขบ้างในเรื่องจำนวนเฉลี่ยการเดินทางต่อปีซึ่งอยู่ราว 2 ครั้งเท่านั้น ต่ำกว่ามาตรฐานการเดินทาง ตลาดในประเทศในหลายๆ แห่ง เช่น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ โดยเฉพาะในจีน ที่แม้ตลาดเอาร์ทัวร์เติบโตสูงมาก แต่องค์การการท่องเที่ยวโลก แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดับเบิลยูทีโอ) ระบุว่ามีการเที่ยวในประเทศกว่า 6-7 ครั้งต่อปี

ทั้งนี้ช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. ตลาดไทยเที่ยวไทยมี 109.15 ล้านคน-ครั้ง รายได้รวม 6.95 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หากคิดค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตามก็ยังมั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะขึ้นไปตามเป้าหมาย 9.5 แสนล้านบาท

ด้านตลาดต่างชาติ เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา มีเข้ามากว่า 2.72 ล้านคน โดยมาจากภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกมากที่สุด 1.8 ล้านคน เพิ่มขึ้น 20.92% เพราะได้แรงหนุนจากตลาดจีนที่ฟื้นตัวจากมาตรการ

ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้จำนวนเพิ่มขึ้น 69.82% และรายได้เพิ่ม 77.46% เป็น 4.4 หมื่นล้านบาท

กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และประธานสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า ททท.จัดทำโครงการ "เที่ยวไทยเท่2" สานต่อการดำเนินงาน สนองนโยบายรัฐบาล ที่ประกาศให้ ปี 2561 เป็นวาระท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น เน้นสร้างสำนึกรักชุมชน กระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้การท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2561 ที่ต้องการให้ตลาดในประเทศ เพิ่มรายได้ถึง 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.04% มีการเดินทางกว่า 157.83 ล้านคนครั้ง เพิ่มขึ้น 3.2%

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า โครงการปีนี้เสนอภายใต้แนวคิด "ออกไปเท่...อย่างมีคุณค่า" ด้วยการเปลี่ยนวิถีการท่องเที่ยวแบบเดิม มุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า และมูลค่าสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยว โดยจะเผยแพร่เนื้อหาการท่องเที่ยวชุมชนผ่านฟรีเซนเตอร์ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ได้แก่ นายแพทย์ เสี่ยงสมบุญ ตั้งเป้าสร้างการรับรู้กว่า 16.3 ล้านคน และมีการเข้าถึงโครงการกว่า 78.8 ครั้ง ซึ่งจะต้องเป็นคอน์รุ่นใหม่ หรือ เจนวาย กว่า 48 ล้านครั้ง

ไตรมาส3จีดีพีพุ่ง4.3% ส่งออกโต-ลงทุนขยาย สศช.ชี้สูงสุดในรอบ4ปีครึ่งแปดริ้วสัมมนา-ปลื้ม'อีอีซี'ผู้วางชูยุทธศาสตร์พัฒนา

Source - มติชน (Th)

สภาพัฒน์ปลื้ม'จีดีพี'ไตรมาส 3 โต 4.3% สูงสุดรอบ 18 ไตรมาส เชื้อทั้งปี 3.9 'สมคิด'ชื่อนาคตเน้นพัฒนา ศก. ท้องถิ่น แนะนำเสนอโครงการใช้งบ อปท. แปดริ้วถกเข้ม อีอีซีต่อยอดศักยภาพ พ่อเมืองชู 6 ยุทธศาสตร์จังหวัด ปช.สายงานลงทุนคาด 5 ปีแรกลงทุน 1.5 ล.

'สมคิด'ชี้เสนอโครงการใช้งบอปท.

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย" ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสภาธุรกิจโลก (WEF) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ว่า จากนี้ไปนายกรัฐมนตรีได้เน้นถึงการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (โลคอล อีโคโนมี่) ทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งมากขึ้น ให้ชุมชนมีรายได้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดกำลังซื้อ เกิดอำนาจซื้อแข็งแกร่งในชุมชน และลดการพึ่งการส่งออก เพื่อให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจดีดดีขึ้น เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นจุดก็จะแพร่ไปในจุดอื่นด้วย โดยเราพยายามจะทำให้ท้องถิ่นแข็งแกร่ง จุดพลังเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีบทบาท ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ระดับอำเภอลงมาสู่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และร่วมกับเอกชนให้เขาคิดโครงการที่จะพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาว่ามีอะไรบ้าง ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การจ้างงาน ไปจนถึงสุขภาพ หากไม่มีโครงการเสนอเข้ามา แล้วเทแต่เงินลงไปก็ไม่มีประโยชน์ ท้องถิ่นหลายแห่งก็กำลังคิด หากงงเข้า

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มาก็จะมีการพิจารณาอนุมัติ งบประมาณท้องถิ่นก็มาจากมหาตไทยที่มีการจัดสรรลงไปทุกปี ขณะนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยรับรู้แล้วว่าต้องมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ลงไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนนี้รอดูรายละเอียดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรให้สามารถเบิกจ่ายงบและใช้เม็ดเงินได้

เน้นสร้างเสถียรภาพสินค้าเกษตร

นายสมคิดกล่าวว่า นอกจากนี้จะเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น และดูแลผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ใช่ให้เพียงสวัสดิการ ที่รัฐบาลให้เปล่า แต่ต้องให้เขาพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพให้สามารถยืนด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ในปีหน้าก็จะเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าและใช้ นวัตกรรม รวมถึงผลักดันโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการทั้งห่วงโซ่อุปทานได้ประโยชน์ ไม่ใช่เพียงรายใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าดีขึ้น

สมคิดชวนWEFจัดสัมมนาพิเศษ

นายสมคิดกล่าวว่า จากการหารือกับนายจัสติน วูด หัวหน้าฝ่ายเอเชียแปซิฟิกของ World Economic Forum หรือ WEF ว่า ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริหาร WEF ในระหว่างที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ซึ่งทางรัฐบาลได้ชักชวนให้ทาง WEF มาจัดงานสัมมนาพิเศษ (สเปเชียล ฟอรัม) ขึ้นในประเทศไทย โดยเปิดเป็นเวทีสัมมนาที่มีหัวข้อสำหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งในและต่างชาติ ไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆ ภายใต้สังคมแห่งนวัตกรรม สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ WEF ที่กำลังอยู่ในปรับปรุงวิธีวัดดัชนีใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยรวมเอาเรื่องวิจัย นวัตกรรม คน และการศึกษาเข้ามาอยู่ด้วย ซึ่งประเทศไทยก็ต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้จัดลำดับที่ดีที่สุด

"ผมไม่ตั้งเป้าหมายไว้หรอกว่าต้องได้อันดับที่เท่าใด แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ทางการจัดอันดับความง่ายในการทำธุรกิจของธนาคารโลก ไทยก็ขยับขึ้นมา 20 อันดับ ก็ถือเป็นสิ่งที่ดี รวมทั้งดัชนีการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ก็ขยับขึ้นมาที่อันดับ 12 ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีมาก" นายสมคิดกล่าว

WEFลดคอร์รัปชันทั้งรัฐเอกชน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards Thailand 4.0" ว่า ในการอภิปรายจาก WEF ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเอกชนไม่ได้เน้นที่อันดับขีดความสามารถของการแข่งขัน แต่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้นทุกๆ ด้าน สู่การเป็นประเทศรายได้สูง แม้ว่าผลการจัดอันดับดัชนีขีดความสามารถการแข่งขันของโลก ปี 2560-2561 จาก WEF ไทยขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่ 32 จากเดิมอันดับ 34 เมื่อปีก่อนหน้า จาก 137 ประเทศทั่วโลก โดยไทยมีคะแนนดีขึ้นในหลายหมวดใหญ่ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจมหภาคและโครงสร้างพื้นฐาน แต่การปฏิรูปภาครัฐและการสนับสนุนด้านนวัตกรรมยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วประเทศ

"มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมที่ไทยต้องพัฒนาต่อให้ดีขึ้น คือ การทำให้ประเทศปราศจากคอร์รัปชัน หรือลดลงทั้งในส่วนของรัฐบาล สถาบันรัฐและเอกชน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีการพัฒนาและยกระดับด้านนวัตกรรม การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการ

ทำธุรกิจให้ง่ายขึ้น" นางอภิรดีกล่าวว่า และว่า การสัมมนาเน้นที่จะพัฒนา แบบทุกภาคส่วน เช่น รัฐ เอกชน เกษตรกร มีส่วนร่วมอย่างไร และให้ได้รับผลตอบแทนจากเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างไร

แนะทุกกลุ่มคนมีส่วนร่วมทางศก.

นางอภิรดีกล่าวว่า ทาง WEF ได้อภิปรายว่าไทยเดินมาถูกทางหลายเรื่อง เช่น การพัฒนา ระบบ และสถาบันการศึกษา การคมนาคมขนส่ง ไอที การวิจัยและพัฒนา การอำนวยความสะดวกทางการค้า และที่สำคัญคือให้กลุ่มคนตัวเล็กๆ มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ด้านการศึกษาแม้ไทยจะเปิด โอกาสให้ทุกๆ คนได้เข้าถึงระบบจำนวนมาก แต่แง่คุณภาพจะต้องมีการปรับปรุง เช่น ภาคอาชีวะ และ เรื่องการวิจัยและพัฒนาออกเหนือจากให้ความสำคัญกับห้องแล็บแล้ว จะทำอย่างไรให้งานวิจัยต่างๆ ออกสู่ตลาดได้

นางอภิรดีกล่าวว่า ความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งบ่งชี้ศักยภาพของประเทศ ส่งผลต่อความ เชื่อมั่นของนักธุรกิจ บรรยากาศการค้าและการลงทุน ดังนั้น การจัดการประชุมเพื่อหารือระหว่างผู้บริหาร และผู้แทนจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดใหม่ที่ คาดว่าจะปรับใช้ในปี 2561 จะช่วยให้เห็นประเด็นและปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำ ข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้มาช่วยในการกำหนดนโยบาย วางรากฐานการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ตามแผนปฏิรูปไทยแลนด์ 4.0

WEFชี้ไทยต้องปรับจุดอ่อนอีก5ด้าน

นายจัสติน วู้ด หัวหน้าฝ่ายเอเชียแปซิฟิกของ WEF กล่าวว่า ในระยะยาวไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่ง ปรับปรุงอีกหลายด้านสำคัญ ได้แก่ 1.การพัฒนาด้านสถาบันเพื่อให้มีธรรมาภิบาล ครอบคลุมถึงเรื่องความ ปลอดภัยและทุนทางสังคม การตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจ ธรรมาภิบาลของรัฐ และประสิทธิภาพงาน ด้านสาธารณะ 2.การปรับหรือลดกฎระเบียบเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของตลาดและสินค้า ครอบคลุม เรื่องความสามารถแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ 3.การสร้างความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการ ปรับตัว เช่น การทำโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีและ อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 4.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนามากขึ้น ให้เศรษฐกิจประเทศขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ 5.การพัฒนา การศึกษาและทักษะฝีมือ

"ขณะที่เรื่องคอร์รัปชัน นับว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่ในทุกประเทศ อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะมีระดับของ ปัญหานี้มากน้อยแค่ไหน กรณีของไทยอันดับการคอร์รัปชันอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับประเทศทั่วโลก การคอร์รัปชันนั้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุน" นายจัสตินกล่าว และ ว่า ความท้าทายสำคัญหนึ่งของไทย คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ในอนาคตจะมีการนำหุ่นยนต์มา ทดแทนแรงงานภาคผลิตมากขึ้น ซึ่งทำให้คนต้องออกจากงาน ตรงนี้จะต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือของคน และแรงงานขึ้นมา

เอกชนระบุต้องเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าว ว่า WEF บอกว่าไทยมีการพัฒนาองค์รวมดีที่สุดในภูมิภาค การพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำเป็นลำดับดีขึ้น เห็นได้จากการเติบโตของฐานรากดีขึ้น ข้อมูลกรมพัฒนาชุมชนระบุว่าสินค้าโอท็อปเติบโตอย่างรวดเร็ว ใน

ปีนี้ถึง 23% เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่เติบโตเฉลี่ยที่ 3.5% โดยสินค้าชุมชนมีอัตราโตสูงขึ้นเรื่อยๆ มีศักยภาพอีกมากเพราะคิดเป็นเพียง 1% ของจีดีพีที่ประมาณ 13 ล้านล้านบาท นับว่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า แม้อันดับความสามารถในการแข่งขันไทยจะดีขึ้น แต่ก็ยังมีอุปสรรคอีกหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาผลิตภาพของผู้ประกอบการที่ยังต่ำ ด้วยการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรมและการลดต้นทุนเพื่อให้แข่งขันได้ รวมทั้งการแก้กฎหมายที่ล่าช้า

นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ต้องผลักดันการเพิ่มมูลค่าเกษตรการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และกฎหมายบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน และตัวแทนของ WEF มาร่วมงานสัมมนานี้รวมเกือบ 100 คน เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ น.ส.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

จีดีพีQ3โต4.3%สูงสุดรอบ4ปีครึ่ง

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงว่า เศรษฐกิจไทยใน ไตรมาส 3/2560 ขยายตัว 4.3% เป็นการขยายตัว สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2556 ส่วนภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2560 เศรษฐกิจไทย ขยายตัว 3.8% เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัว เพียง 3.3% โดยมีปัจจัยบวกมาจากสาขา อุตสาหกรรมที่ขยายตัว 4.3% ซึ่งถือเป็นการ ขยายตัวสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส และยังเป็น

การปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 1.1% ตามการขยายตัวเพิ่มขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นของอุตสาหกรรมสำคัญ สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 4% โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วง 30-60% ขยายตัว 8.6% ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ ขยายตัว 2.6% อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 62% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่อยู่ 58.5% ทั้งนี้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ขยายตัวเกือบทุกรายการ อาทิ ยานยนต์ เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์ หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลง อาทิ เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่นๆ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เส้นใยสิ่งทอ รวมถึงการทอสิ่งทอ

นายปรเมธีกล่าวว่า การลงทุนรวม ขยายตัว 1.2% ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวเพียง 0.4% โดยการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว 2.9% เป็นผลมาจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร ที่ขยายตัว 4.3% สอดคล้องกับปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ที่ขยายตัว 4.4% และปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ที่ขยาย 13.1% ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้าง ลดลง 1.1% ส่วนการลงทุน

ภาครัฐ ลดลง 2.6% แต่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ลดลง 7% โดยอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ 19.6% การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว 3.1% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 3% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ระบบเศรษฐกิจ รวมถึง อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทน ขยายตัว 7% สอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง ที่ขยายตัว 10.9% ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ากึ่งคงทน ขยายตัว 3.5% สินค้าไม่คงทน ขยายตัว 3% สอดคล้องกับการนำเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัว 5.1% ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซล ขยายตัว 4.5% และปริมาณการจำหน่ายเบียร์ ขยายตัว 15.2% ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะ เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 62.4% การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ขยายตัว 2.8% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 2.6%

ส่งออกโตสุทธรอบ 19 ไตรมาส

นายปรเมธีกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวก มาจากการส่งออกสินค้า ที่มีมูลค่า 61,663 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12.5% สูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส โดยกลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง น้ำตาล ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง อาทิ รถยนต์นั่ง รถกระบะและรถบรรทุก และเครื่องปรับอากาศ ขณะที่ภาคเกษตร ขยายตัว 9.9% เป็นผลจากสาขาเกษตร ขยายตัว 10.1% สาขาประมง ขยายตัว 8.6% โดยผลผลิตพืชเกษตรสำคัญที่ขยายตัว อาทิ ข้าวเปลือกนาปี มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ผลไม้ สินค้าปศุสัตว์ และหมวด ประมง อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ลดลง 12.9% จากฐานที่สูงในช่วงก่อนหน้า โดยสินค้าที่ราคาลดลง อาทิ ข้าวเปลือก ปาล์ม ข้าวโพด มันสำปะหลัง ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวม ลดลง 2.6%

คาดปีนี้โต 3.9%-ปีหน้า 4.6%

นายปรเมธีกล่าวว่า สศช.คาดว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 น่าจะขยายตัวที่ 3.9% โดยการลงทุนรวม ขยายตัว 2% แบ่งเป็น ภาคเอกชน ขยายตัว 2.2% และภาครัฐ ขยายตัว 1.8% การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว 3.2% การอุปโภคภาครัฐ ขยายตัว 2% มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัว 8.6% มูลค่าการนำเข้าสินค้า 13% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เฉลี่ย 0.7% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 10.4% ของจีดีพี ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว 3.6-4.6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1.การขยายตัวในเกณฑ์ดีของเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนภาคส่งออกอย่างต่อเนื่อง 2.แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น 3.การปรับตัวดีขึ้น ของการลงทุนภาคเอกชน 4.สาขาเศรษฐกิจสำคัญมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อน และ 5.การปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ คาดว่า การลงทุนรวม ขยายตัว 5.5% แบ่งเป็น ภาคเอกชน ขยายตัว 3.7% และภาครัฐ ขยายตัว 11.8% การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว 3.1% การอุปโภคภาครัฐ ขยายตัว 2.7% มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัว 5% มูลค่าการนำเข้าสินค้า 7% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เฉลี่ย 0.9-1.9% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 8.1% ของจีดีพี

ชี้จีดีพีสูงเรียกเชื่อมั่นต่อศก.ไทย

นายสมคิด รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนการที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2560 ขยายตัว 4.3% ถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเดินมาไกลมาจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

0.8% และค่อยๆ ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึง 3% และ 4% ซึ่งถ้าในไตรมาส 4/2560 เศรษฐกิจไทยยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องอีก จะยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ทั้งอัตราการจ้างงาน การลงทุน ต่อเนื่องเป็นโมเมนตัมจนถึงปีหน้า และต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจฐานราก ให้มี กำลังซื้อ การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

พท.แนะคสช.ฟังชาวสวนยาง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณิทหารนำตัว 2 แกนนำยางพาราภาคใต้ เข้าค่ายทหารที่ชุมพรขณะเดินทางเข้า กทม. ว่า พรรคเพื่อไทยเคยแนะนำไปแล้วว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราเดือดร้อนอย่างหนัก ราคาขายตกต่ำมากจริงๆ ทั้งชาวนา ชาวสวนปาล์ม ชาวสวนยางพาราและเกษตรกรอื่นๆ น่าเห็นใจจริงๆ เพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแทบทุกตัว ถือเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรไม่ใช่ปัญหาการเมือง รัฐบาลและคสช.ควรเปิดใจให้กว้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของตนเอง เสนอแนะแนวทางวิธีการแก้ไข น่าจะดีกว่าการหิวประชาชนเข้าค่ายทหารเพื่อปรับทัศนคติ นอกจากจะเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชน ทำให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างกัน และยิ่งจะไปยิ่งตอกย้ำดัชนีเสรีภาพที่เราด้อยกว่าพม่าเข้าไปอีก รัฐบาลอย่ามัวแต่แก้ปัญหาการเมืองให้ตัวเองแล้วมองข้ามปัญหาเกษตรกร ควรจะ เร่งแก้ไขปัญหาค่าเกษตรราคาตกต่ำอย่างจริงจัง ข้ออ้างเป็นเพราะกลไกการตลาดมีปัญหา สินค้าเกษตรของไทยจึงตกตามไปด้วย ถ้าพูดได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่จำเป็นต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลเลย เพียงแค่ผ่อนหนักให้เป็นเบายังทำกันไม่ได้ ทำไม่เป็น

จับตอ5เรื่องแก้ปัญหายางพารา

นายอนุสรณ์กล่าวว่า พท.ขอทวงถามถึงมาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพารา 5 เรื่องขณะนี้ทำไปถึงไหน 1.กรณีการไปเจรจากับอินโดนีเซีย มาเลเซีย เพื่อร่วมกันจัดตั้งตลาดกลางยางพารา ระดับภูมิภาค คืบหน้า ไปถึงไหน 2.นโยบายที่จะให้หน่วยงานของรัฐนำยางพาราไปใช้ ขณะนี้ยังทำอยู่หรือไม่และทำไปถึงไหนแล้ว 3.แนวความคิดในการนำยางพาราไปทำถนน ได้มีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมหรือไม่ 4.บริษัทที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ได้ช่วยซื้อยางพาราเพื่อตั้งปริมาณยางพาราออกจากตลาดหรือไม่ 5.บริษัทผลิต ยางรถยนต์ หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่จะใช้ยาง พาราเป็นต้นน้ำในการผลิตขณะนี้ได้ทำการ ส่งเสริมให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ผ่อนหนักให้เป็นเบา อาจจะแก้ปัญหา ยางพาราไม่ได้ทั้งระบบ แต่ก็ดีกว่าไปยึดมั่นและเชื่อมั่นว่า ถ้าอยากขายยางพาราได้ราคาดีต้องไปขายที่ดาวอังคารเท่านั้น

แกนนำยางแจงคยุผ.มทบ.44

เมื่อเวลา 15.45 น. นายเกษม บุญชนะ เลขาธิการสมาคมชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวกรณีกฎเรียกตัวพร้อมนายวุฒินันท์ แจงชัย แกนนำชาวสวนยางภาคใต้เข้าไปในค่ายเขตอุดมศักดิ์ มทบ. 44 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าขอชี้แจงว่าเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน ขณะที่ตนนั่งอยู่ในร้านค้าชุมชนปากทางเข้าสวนยาง หมู่ 5 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีทหาร 2 นาย เป็นทหารยศพันโท 1 นาย จำได้แต่ชื่อ "อาคม" แต่จำนามสกุลไม่ได้ ซึ่งเป็นฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ของ มทบ. 44 ส่วนอีก 1 นายเป็นพลทหาร ได้มาบอกว่า พล.ต.จิตติ ติตตะสิริ ผบ.มทบ.44 ขอให้มาเชิญไปพบในค่าย

เขตอุตสาหกรรม มทบ.44 จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. ทหารทั้ง 2 นายจึงพาตนเข้าไปพบและพูดคุยกับ พล.ต.จิตติในค่ายเขตอุตสาหกรรม และพบนายวุฒินันท์นั่งอยู่ในห้องก่อนแล้ว โดยนายวุฒินันท์บอกกับตนว่ามี ตำรวจสันติบาลไปเชิญให้มาพบ พล.ต.จิตติเช่นเดียวกัน

นายเกษมกล่าวว่า ตนและนายวุฒินันท์ได้ร่วมดื่มกาแฟและพูดคุยกับ พล.ต.จิตติ โดยมีนายทหาร ของ มทบ.44 ร่วมพูดคุยด้วยอีก 4 นาย ใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ 1 ชั่วโมง จึงออกจากค่ายเขตอุตสาหกรรม ในเวลาประมาณ 17.00 น. ส่วนเนื้อหาของการพูดคุยส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน สุขภาวะของชาวสวนยาง ที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบางช่วงที่ พล.ต.จิตติ สอบถามว่ามีกระแสข่าวว่าชาวสวนยางจะเดินทางขึ้นไปชุมนุมและยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อ ต้องการขอให้แก้ไขปัญหายางพารามีราคาตกต่ำเป็นความจริงหรือไม่ ซึ่งตนก็ตอบว่าไม่มี มีเพียงการ ขับเคลื่อนในเรื่องการดูแลสุขภาพของชาวสวนยางเท่านั้น พล.ต.จิตติจึงกล่าวว่า หากต้องการยื่นหนังสือ เรียกร้องอะไร ขอให้มายื่นที่ ผบ.มทบ.44 ได้ทันที ไม่ต้องเดินทางขึ้นไปกรุงเทพฯ จากนั้นการพูดคุยก็ยุติ ตนและนายวุฒินันท์จึงเดินทางออกจากค่ายเพื่อกลับบ้านในเวลาประมาณ 17.00 น.

'พิศิษฐ์'ชี้ใช้งบตามคำสั่งได้

ด้านความคืบหน้ากรณีกระทรวงการคลังมีนโยบายนำเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาท้องถิ่น แต่ติดปัญหาเรื่องการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นั้น ล่าสุด นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีต ผู้ว่าการ สตง. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการทำหน้าที่ ทักท้วงการใช้งบสะสมของ อปท.ทั่วประเทศ หลังจากในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ สั่งการให้นางบสะสมใช้จ่ายได้ สตง.ได้ใช้หลักเกณฑ์การทักท้วง เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้ งบประมาณแผ่นดินและการใช้งบก่อให้เกิดมูลค่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลอย่างแท้จริง ไม่ได้คัดค้านการใช้งบสะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น หาก อปท.ได้ปฏิบัติตาม กรอบแนวทางของหนังสือสั่งการ ถูกต้อง ก็ไม่มีปัญหาถูกทักท้วงหรือเรียกเงินคืน แต่ยอมรับว่า อปท.บาง แห่งทำนโยบายสวยหรู มีการใช้งบประมาณจำนวนมากที่ก่อให้เกิดการทุจริต ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับ ประโยชน์

"มีการนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายไม่ครบถ้วนตามแผนงานและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกละเลยจากหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแล อปท. และขณะนี้หลังจากพ้น หน้าที่จากตำแหน่ง ผู้ว่าการ สตง.แล้วจะใช้ประสบการณ์ในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐในฐานะ เครือข่ายภาคประชาชน โดยรับแจ้งเบาะแสการทุจริตทั่วประเทศ จากนั้นจะส่งข้อมูลให้ สตง.-ป.ป.ช. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากเงินงบประมาณแผ่นดินคือเงินของประชาชนต้องนำไปใช้จ่ายให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด" นายพิศิษฐ์กล่าว

ปธ.ปลัดเทศบาลแฉมท.แก้กม.

ด้านนายศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การนำ เงินสะสม อปท.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลควรผ่อนปรน เพื่อนำเงินสะสมไปใช้ในการศึกษาดูงาน อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน และภารกิจการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับ สังคม ผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะมี ประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการทำโครงการในระยะสั้น โดยกระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายกำกับดูแล

ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและแก้ไขในกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ท้องถิ่นจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง อปท.ไม่ถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง พร้อมกำชับหน่วยงานที่กำกับดูแลมีความเข้มงวดเพื่อตรวจสอบการใช้งานงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริต แม้ว่าภารกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่หน้าที่ของอปท.โดยตรง แต่สุดท้าย ความสำเร็จอยู่ที่รัฐบาลจะมีความสามารถนำเงินสะสมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงหรือไม่

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองประธานกรรมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้งบสะสมของ อปท.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณจำนวนมากผ่านกลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในระบบราชการบริหารส่วนภูมิภาคแล้ว รวมทั้งงบประมาณส่วนอื่นหลายโครงการ แต่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นแนวทางที่ชัดเจนเท่าที่ควร ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นเงินสะสมของท้องถิ่นถือเป็นเงินก้นถุงของอปท. ควรเก็บไว้ให้ อปท.ตัดสินใจใช้จ่ายได้เองตามภารกิจความจำเป็น

ชาวจะเข็งเทราได้อะไรจากอีอีซี

ที่จังหวัดจะเข็งเทรา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกปร.) จัดสัมมนา "ชาวจะเข็งเทรา ได้อะไรจาก EEC" ที่โรงแรมชั้นธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.จะเข็งเทรา มีประชาชน ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 150 ราย โดยภายในงานมีนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมฟังการสัมมนา ด้วย

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข็งเทรา กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการผลักดันพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) โดยเริ่มที่ จ.จะเข็งเทราก่อน จากนั้นจะมีการสัมมนาใน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ต่อไป

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัด จะเข็งเทรา ประธานเปิดงานและปาฐกถา ศักยภาพ จุดแข็ง และความพร้อมของ จ.จะเข็งเทรา เพื่อรองรับอีอีซีว่า หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะสนับสนุนให้ จ.จะเข็งเทรา มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุนของภาคเอกชน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี โดยการสัมมนาครั้งนี้จะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนก่อน นำไปแก้ไขให้ตรงความต้องการของประชาชนในจังหวัดและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ จ.จะเข็งเทราได้กำหนด ยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัดระหว่างปี 2561-2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายอีอีซี และตลาดโลกที่จะมีการขยายตัวในอนาคต 2.เพิ่มประสิทธิภาพ การแข่งขันของภาคการเกษตรที่มีความปลอดภัย สมดุล จะมีการพัฒนาเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน (โอท็อป) ให้มีสินค้าคุณภาพ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4.บริหารจัดการทรัพยากรจังหวัด สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเป็นระบบ สร้างจิตสำนึกประชาชน และ 5.การพัฒนาทุนทางสังคม ให้ประชาชนมีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงการศึกษา มีอาชีพ มีสุขอนามัย และมีอัตลักษณ์

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

'สนช.'ชวนเอสเอ็มอีสมัครรับทุน

Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)

กรุงเทพธุรกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช. ร่วมกับ หอการค้าไทยและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ทั้ง ส่วนกลางและภูมิภาคตลอดจนวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ สมัครเข้าร่วม "โครงการนวัตกรรมแบบเปิด" ผ่าน <http://open.nia.or.th> โดยยื่น ข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสูงสุดไม่เกิน 75% ของโครงการภายใต้วงเงิน 1.5 ล้านบาท

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยว่า โครงการนวัตกรรม แบบเปิด หรือ โอเพ่นอินโนเวชัน เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน จะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และนำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) ทั้งในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น ใน 3 กลุ่มสาขาเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ การผลิต-การหมุนเวียนและกลุ่มบริการ-แบ่งปัน

ทั้งนี้ สนช.ได้ปรับโครงสร้างการให้ทุนสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ โครงการนวัตกรรมแบบเปิดและโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เน้น การพัฒนานวัตกรรม และผู้ประกอบการในธุรกิจเกิดใหม่หรือวิสาหกิจเริ่มต้น ทั้งสองกลุ่มเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยจะ มุ่งเน้นการพัฒนาไปที่ "การสร้างความแตกต่าง" จากผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ ธุรกิจใหม่ รวมทั้งเกิดการสร้างนวัตกรรมบริการจากการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการบริการแบบใหม่และการแก้ปัญหา ใหม่ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ในส่วน "โครงการนวัตกรรมแบบเปิด" ตั้งเป้าก่อนสิ้นปีจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 1,000 รายและสามารถผลักดัน ให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริง 200 ราย

นายณพพงศ์ ชีระวร ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า โครงการนวัตกรรมแบบเปิดในครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์ทุกสินค้าและบริการที่กำลังมองหาจุดต่างและโอกาสทางธุรกิจ ตอกย้ำให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงการก้าวข้ามการผลิตและบริการแบบเดิมๆ ที่ไม่สามารถขยายตลาดและเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มที่มองหาสิ่งใหม่ๆ จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย การที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและแหล่งเงินทุน จึงถือเป็นโอกาสดีที่ภาคธุรกิจควรนำไปตัดสินใจเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจ

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒน์กุล รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย หอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยมุ่งขับเคลื่อนการค้าและบริการยุค 4.0 ด้วยการพัฒนาระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิก 1 แสนรายทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มหลัก คือ เกษตรอาหาร การค้าท่องเที่ยวและบริการ ขณะที่หอการค้าไทยมีจุดแข็งสำคัญคือ เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายรอบด้านจึงเข้าใจในความต้องการและปัญหาของสมาชิกอย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางของคลังข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็น

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นทางรอดให้กับผู้ประกอบการ ไทยโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

นอกจากนี้ยังตระหนักดีว่า นวัตกรรมจะเป็นทางรอดให้กับผู้ประกอบการจึงดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การผลักดันแนวคิดเรื่อง IDE (Innovation Driven Entrepreneur) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งร่วมกับเอ็มไอทีในการสร้างอีโคซิสเต็ม

ขงโปรเจกต์5แสนล.พัฒนาได้

Source - มติชน (Th)

นายกิตพงษ์ สิริธนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า หอการค้าภาคใต้ได้หารือร่วมกัน และสรุปข้อเสนอให้เร่งรัดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ริเริ่มไว้ก่อนหน้านี้หลายโครงการ ในภาพรวมของ 14 จังหวัดภาคใต้ มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท เป็นงบประมาณต่อเนื่อง 5 ปี อาทิ โครงการมอเตอร์เวย์ มีเส้นทางเริ่มต้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ปลายทาง อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเดิมจะดำเนินการในปี 2561 เลื่อนไปเป็นปี 2563 โครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 และการบูรณะท่าเรือน้ำลึกสงขลา 1 โครงการรถไฟรางคู่ โครงการสะพานเชื่อมสตูล-รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น โดยจะมีประธานหอการค้าภาคใต้ เป็นผู้แทนนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายนนี้ ที่ จ.สงขลา

นายกิตพงษ์กล่าวว่า โครงการส่วนใหญ่ได้ผ่านการศึกษาเบื้องต้น รวมถึงมีการประเมินแล้วว่า จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 6 ต่อปี โดยเฉพาะในโครงการบูรณะท่าเรือน้ำลึก 1 ถือว่าจำเป็นอย่างมาก เพราะขณะนี้มียานยนต์บรรทุกสินค้าจำนวนมากที่ต้องมีการเข้าคิวรอ เพื่อเดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดามุ่งไปยังท่าเรือน้ำลึกปีนังของมาเลเซีย ในการส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ

ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ รัฐเสียมากกว่าได้

Source - โปสต์ทูเดย์ (Th)

หลังจากกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่มีกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา เนื้อหาหลักของกฎกระทรวงฉบับนี้ กำหนดให้มีการนำระบบการเก็บภาษีแบบผสม คือ เก็บตามมูลค่าและปริมาณมาใช้ในการจัดเก็บภาษียาสูบ โดยใช้ "ราคาขายปลีกแนะนำ" เป็นฐานในการคำนวณภาษีแทนราคาหน้าโรงงาน เพราะในอดีตการเก็บภาษียาสูบใช้วิธีการคำนวณภาษีตามมูลค่าหรือคำนวณตามปริมาณ วิธีไหนรัฐได้เม็ดเงินภาษีมากที่สุดให้ใช้วิธีนั้น

อัตราภาษีใหม่ตามปริมาณ กรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีบุหรี่ยี่ มวนละ 1.20 บาท หรือซองละ 24 บาท จากผู้นำเข้าและโรงงาน ยาสูบในอัตราเดียวกัน

สำหรับการเก็บภาษีตามมูลค่า แยกเป็น 2 อัตรา คือ สำหรับบุหรี่ยี่ที่มีราคาขายปลีกเกินของละ 60 บาท ต้องเสียภาษีตามมูลค่าอีก 40% ของราคาขายปลีก ส่วนบุหรี่ยี่ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 60 บาท/ซอง เสียภาษีตามมูลค่า 20% ของราคาขายปลีก เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นให้เสียภาษีที่อัตรา 40% ของราคาขายปลีก หวังช่วยให้โรงงานยาสูบที่เป็นเจ้าตลาดบุหรี่ยี่ตลาดล่างได้มีเวลาปรับตัวในช่วง 2 ปีหลังจากนี้

ฉะนั้น เบ็ดเสร็จแล้วอัตราภาษีสำหรับบุหรี่ยี่ที่มีราคาต่ำกว่า 60 บาท/ซอง ต้องจ่ายภาษีอยู่ที่ของละ 47 บาท บุหรี่ยี่ที่มีราคาของละ 60 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีที่ของละ 77 บาท ถือว่าผิดคาดอย่างมาก จากเดิมที่กรมสรรพสามิตหวังว่าการปรับภาษีครั้งนี้อาจทำให้บุหรี่ยี่มีการปรับราคารับอัตราภาษีใหม่เล็กน้อย ไม่ถึงขั้นกระทบต่อราคาขายปลีก

แต่ปรากฏว่า การปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้มีผลให้กลไกตลาดทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการคิดจาก 2 ฐาน ไม่ใช่คิดจากฐานใดฐานหนึ่งที่ราคาสูงกว่า เปิดช่องให้บุหรี่ยี่นอกปรับกลยุทธ์ดัมพ์ราคาบุหรี่ยี่ตัวที่ได้รับความนิยมในตลาดลงมาสู้กับราคาล่างของโรงงานยาสูบเข้าอย่างจัง

ล่าสุดบุหรี่ยี่นอกที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 70-80 บาท/ซอง พากันลดราคาเหลือ 60 บาท เพื่อหนีภาษีบุหรี่ยี่ที่มีราคาสูงกว่า 60 บาท ต้องเสียภาษีถึง 77 บาท

สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือในเดือน ต.ค. 2560 โรงงานยาสูบ มียอดขายบุหรี่ยี่ลดฮวบถึง 50% จากที่เคยเป็นเจ้าตลาดกินส่วนแบ่งอยู่ 80% เหลือแค่กว่า 40% และบุหรี่ยี่นอกที่เคยเป็นบุหรี่ยี่ตลาดกลางถึงตลาดบนสามารถกระตุ้นยอดขายได้เพิ่มสูงขึ้นในเวลาอันรวดเร็วจนหลายที่เกิดภาวะบุหรี่ยี่ขาดตลาด

ล่าสุด โรงงานยาสูบ ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงานผลการศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยชี้แจงว่ารายได้จากธุรกิจยาสูบจะลดลง และส่งเสริมให้มี ผู้สูบบุหรี่ยี่มากขึ้น

โดยในปี 2561 โรงงานยาสูบ คาดว่า จะประสบภาวะขาดทุน 1,575 ล้านบาท เทียบจากปี 2560 ที่มีกำไรถึง 9,344 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นรายได้ที่ต้องนำส่งเข้ารัฐ 88% ของกำไรเท่ากับโรงงานยาสูบ นำส่งรายได้เข้ารัฐในปีที่ผ่านมามากถึง 8,233 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 โรงงานยาสูบประเมินว่า จะไม่มีการนำส่งรายได้เข้ารัฐ เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

และหากโรงงานยาสูบไม่ปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรงสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผ่านช่วงที่เปิดให้บุหรี่ยี่ราคาไม่ถึง 60 บาท เสียภาษี 20% ของราคาขายปลีก และ

จะปรับอัตราภาษีเป็น 40% เท่ากันทั้งหมดเมื่อครบ 2 ปีหลังจากนี้

กรณีที่ร้ายที่สุดที่โรงงานยาสูบประเมินไว้คือ โรงงานยาสูบ ต้องเดินหน้าเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการซึ่งจะส่งผล กระทบเป็นลูกโซ่ต่อผู้ปลูกใบยา ผู้ค้าช่วงของโรงงาน พนักงานโรงงานยาสูบ และมีผลกระทบต่อแผนการยกระดับเป็นนิติบุคคล

แต่ในพหุภาคีรัฐ คือ กระทรวงการคลัง รายได้ภาพรวมจากการจัดเก็บภาษีรวมเงินนำส่งจากโรงงานยาสูบแล้ว คาดว่ารายได้อาจจะลดเล็กน้อย โดยในปีงบประมาณ 2560 รายได้รัฐจากการเก็บภาษีบุหรี่ยี่ทั้งระบบรวมเงินนำส่งจากโรงงานยาสูบอยู่ที่ 76,796 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ คาดว่า รายได้รวมเงินนำส่งจะลดลงเหลือ 7.31 หมื่นล้านบาทเท่านั้น

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เนื่องจากจะมีรายได้จากบุหรี่ ต่างประเทศที่เคยเก็บได้เดือนละ 1,000 ล้านบาท เก็บเพิ่มเป็นเดือนละไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านบาท

ด้าน ศิริัญญา ดุสิตนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประเมินนโยบายภาษียาสูบ หลัง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้ พบว่า การใช้ราคาขายปลีกแนะนำเป็นฐานภาษี ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ส่วนการเก็บภาษีตามปริมาณการใช้กับสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลที่ดี

แต่กรณีการสร้างชั้นบันได 2 ชั้น ตามราคาขายปลีกถือว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ดีและมีช่องโหว่ที่น่าเป็นห่วง เพราะเท่ากับส่งเสริมให้ผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศออกบุหรี่ยี่ห้อใหม่ หรือลดราคาบุหรี่ยี่ห้อเดิมให้ มีราคาไม่เกิน 60 บาท/ซอง เพราะต้องการให้สินค้าจ่ายภาษีสรรพสามิตตามอัตรามูลค่าที่ 20% ของราคาขายปลีก

ที่ผ่านมารายได้จากภาษียาสูบ มีอัตราที่ลดลง ดังนั้น ทุก 2-3 ปี จึงมีการขึ้นภาษีบุหรี่ สิ่งตามมาคือ ผู้ผลิตบุหรี่จะออกบุหรี่ยี่ห้อใหม่มากกว่า 10 ยี่ห้อ ที่มีราคาถูกกว่ายี่ห้อเดิมเพื่อลดภาระภาษี ซึ่งบุรุษีราคาถูกเหล่านี้ยังบั่นทอนด้านสุขภาพ ขั้ววัตถุประสงค์รัฐบาลในการควบคุมจำนวนคนสูบบุหรี่ในประเทศ โดยจำนวนคนสูบบุหรี่ ยังอยู่ในระดับ 19-20% ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

จุดนี้เองที่เป็นสาเหตุให้องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้เสนอแนะให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ กำหนดอัตราภาษีบุหรี่แบบอัตราเดียวเพื่อป้องกันกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาของผู้ผลิตบุหรี่ ซึ่งมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วในหลายประเทศ

โดยล่าสุดรายงาน Tobacco Tax Reform : At the Crossroads of Health and Development (2017) ของธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่า การกำหนดอัตราภาษีหลายอัตราจะ ส่งเสริมให้เกิดปัญหาที่ผู้สูบบุหรี่หันมาสูบบุหรี่ที่มีราคาถูกลงเพิ่มขึ้น และได้เสนอแนะให้ประเทศต่าง ๆ ที่มีการใช้อัตราภาษีบุหรี่แบบชั้นบันไดกำหนดอัตราภาษีแบบอัตราเดียวสำหรับสินค้าบุหรี่ยุติโดยเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลสุขภาพและรายได้ภาษีของรัฐบาล

เหล่านี้คือโจทย์ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมสรรพสามิต ต้องพิจารณาว่าการแก้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ตอบโจทย์เรื่องการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงได้จริงหรือไม่ หรือยิ่ง ส่งเสริมให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ รายได้ของรัฐจะเป็นอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสิเทา ๆ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องการทำการตลาด ถือเป็นอีกกรณีตัวอย่างที่ต้องจับตามองกับการแก้ พ.ร.บ.สรรพสามิตครั้งนี้ ซึ่งมีสถานะของโรงงานยาสูบ เป็นเดิมพัน
